

THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng giáo dục năm học 2024 – 2025

STT	Nội dung	Chia ra theo khối lớp			
		Lớp 6	Lớp 7	Lớp 8	Lớp 9
I	Điều kiện tuyển sinh	<ul style="list-style-type: none"> - Hoàn thành chương trình bậc Tiểu học - Độ tuổi từ 11 tuổi - Đủ hồ sơ hợp lệ 			
		<ul style="list-style-type: none"> - Kết quả rèn luyện cả năm học (bao gồm cả kết quả đánh giá lại sau khi rèn luyện trong kỳ nghỉ hè) và kết quả học tập cả cả năm học (bao gồm cả kết quả đánh giá lại các môn học) được đánh giá mức Đạt trở lên - Nghỉ học không quá 45 buổi trong một năm học (tính theo kế hoạch giáo dục 1 buổi/ngày, bao gồm nghỉ học có phép và không phép, nghỉ học liên tục hoặc không liên tục) 			
II	Chương trình giáo dục nhà trường thực hiện	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12//2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 			
III	Yêu cầu về phối hợp giữa nhà trường và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh	<ul style="list-style-type: none"> - Nhà trường tổ chức giảng dạy và giáo dục học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Cha mẹ học sinh phối hợp với nhà trường + Tổ chức các hoạt động giáo dục; hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, giáo dục pháp luật và phòng, chống các tệ nạn xã hội, phòng, chống dịch bệnh; giáo dục STEM, nghiên cứu khoa học... để thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh + Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động xã hội, hoạt động tư vấn tâm lý, tham vấn gắn với hỗ trợ học tập cho học sinh. + Chăm lo các điều kiện phục vụ cho việc học tập, rèn luyện và phát triển của học sinh. Phối hợp trong công tác quản lý học sinh, tạo điều kiện để học sinh được học tập và rèn luyện, giám sát việc học tập, rèn luyện của học sinh. + Phối hợp với nhà trường bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém, vận động học sinh đã bỏ học trở lại tiếp tục học tập; giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác. - Học sinh + Thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường. + Kính trọng cha mẹ, cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường và những người lớn tuổi; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện; thực hiện điều lệ, nội quy nhà trường; chấp hành pháp luật của Nhà nước. + Rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh cá nhân. + Tham gia các hoạt động tập thể của trường, của lớp học, của Đội Thiếu niên Tiên phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; giúp đỡ gia đình, tham gia lao động và hoạt động xã hội, hoạt động bảo vệ môi trường, thực hiện trật tự an toàn giao thông. + Giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trường, nơi công cộng; góp phần xây 			

		đựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của nhà trường.
IV	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở nhà trường	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức các hoạt động giáo dục, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, giáo dục pháp luật và phòng, chống các tệ nạn xã hội, phòng, chống dịch bệnh; giáo dục STEM, nghiên cứu khoa học... để thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh - Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động xã hội, hoạt động tư vấn, tham vấn gắn với hỗ trợ học tập cho học sinh. - Thực hiện chế độ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh; đỡ đầu và hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt...
V	Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được	<ul style="list-style-type: none"> - Kết quả rèn luyện đạt mức Tốt, Khá 99.5% - Kết quả học tập đạt mức Tốt, Khá 72% - Học sinh lên lớp thẳng 99.5% - Tốt nghiệp THCS 100% - Tuyển sinh lớp 10 THPT: 60% trường công lập; 20% trường nghề; 20% các trường khác.
		- 100% có sức khỏe tốt để học tập
VI	Khả năng học tập tiếp tục của học sinh	99.9% học sinh có khả năng học tiếp tục học tập ở các lớp tiếp theo

Hạ Long, ngày 03 tháng 6 năm 2024

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Bùi Hoàng Anh

